

## สถานี ก.ค.ศ. การประชุมสัมมนาฯ กศจ. ภาคเหนือ

🕒 นำเสนอเมื่อ 17 ส.ค. 2560

#shopic

สถานี ก.ค.ศ.

การประชุมสัมมนาฯ กศจ. ภาคเหนือ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน  
สัปดาห์ที่ผ่านมาได้นำกำหนดการในการจัดประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 4 ภูมิภาค มาแจ้งให้ทุกท่านทราบไปแล้ว  
ในวันนี้จะสรุปผลการประชุมครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่  
มาบอกกล่าวให้ได้รับทราบกัน ดังนี้

การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน  
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน  
โดยในภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 16 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 270 คน

มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรยายเรื่อง คุณธรรม  
จริยธรรมและการดำรงตนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท  
โดยขอให้ศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำงานร่วมกันอย่างสมัครสมาน  
เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของประเทศให้ดียิ่งขึ้น และขอให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบของคุณธรรม  
จริยธรรม ในขณะที่เดียวกันก็อย่าได้รับเสียงสะท้อนจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการปฏิบัติงานในภูมิภาค อีกประการหนึ่งคือการหาตัวอย่างของ  
กศจ.ที่ปฏิบัติงานได้ดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ กศจ.อื่น ๆ ได้เรียนรู้ โดยมอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ.  
สรุปประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประชุม  
เพื่อนำเสนอในการประชุมองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

พลโท โกศล ปทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง  
การแก้ปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกล่าวว่า  
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการเป็นจำนวนมาก  
และในขณะนี้ได้ดำเนินการในการลงโทษผู้กระทำผิดไปบ้างแล้ว

และในอนาคตปัญหาการทุจริตจะต้องหมดไปจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องสร้างบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า คือเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถ และกล้าที่จะยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งจะได้ดำเนินการในชั้นของการสรรหาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ต่อไป

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้หลักการในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ไว้ 2 ประการ คือ 1) การปฏิบัติงานโดยมีจังหวัดเป็นฐาน และ 2) ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งต้องถูกกฎหมาย สมองเป่าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โปร่งใส และใส่ใจความรู้สึกของบุคคลที่เกี่ยวข้องและสังคม โดยการปฏิบัติงานควรยึดตามแนวทางตามหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์กล่าวคือทำงานโดยยึดผลประโยชน์ร่วมกัน เพิ่มการเชื่อมโยงจากทรัพยากรที่มีอยู่ เน้นการทำงานเป็นทีม และให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ

สำหรับการประชุมสัมมนาฯ อีก 3 ครั้ง จะนำมาบอกกล่าวให้ได้ทราบในโอกาสต่อไป

**พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์**

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

**เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”**

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

ที่มา [สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 สิงหาคม 2560](#)